



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง

1. ชลประทานตามติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ
2. กรมข้าวร่วมเปิดตัวหน่วยงานตรวจสอบเอกลักษณ์ข้าวหอมยกระดับการส่งออก
3. 'ประภัตร'รุดชี้แจงโครงการสานฝันฯ
4. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยียดดิน: ตลาดยางพารา 2566
5. คอลัมน์: เขิงสารคดี: อ่างเก็บน้ำห้วยตาดูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันนี้...
6. ส.อ.ท.เดินเกมรุกถกต่างชาติเพิ่มช่องทางการค้าลงทุน
7. โคราชกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชนบท
8. ภาพข่าว: ชี้แจง
9. ภาพข่าว: ชาวชนคนเข้ม: นโยบาย
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. หอมแดงอบแห้งพร้อมใช้ ยืดอายุได้นาน 4 เท่าตัว
12. รายงาน: ศก.ไทยปี 66 ภายใต้อิทธิพลความเสี่ยงโลก จีดีพีวูบ-เงินเฟ้อพุ่ง-ส่งออกหด...

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
แนวหน้า
สยามรัฐ
แนวหน้า
ข่าวสด
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวหุ้น

ชลประทานตามติด สถานการณ์น้ำทั่วประเทศ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 56,628 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 17,778 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 71 ของความจุอ่างฯ ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดี จนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 65/66 ทั้งประเทศไปแล้ว 12,730 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศ 27,685 ล้าน ลบ.ม.) เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการจัดสรรน้ำไปแล้ว 4,391 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำลุ่มเจ้าพระยา 9,100 ล้าน ลบ.ม.ด้านผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทั่วประเทศมีการเพาะปลูกไปแล้ว

8.74 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 6.00 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนฯ สำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีการปรับปรุงการเพาะปลูกเพื่อเลี่ยงผลผลิตเสียหายในฤดูน้ำหลากนั้น ปัจจุบันเพาะปลูกเต็มพื้นที่แล้ว คาดว่า จะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ ได้กำชับให้โครงการชลประทาน และสำนักเครื่องจักรกลในพื้นที่ตอนบนที่อยู่ในช่วงฤดูเพาะปลูกหมั่นตรวจสอบอากาศชลประทาน ระบบส่งน้ำ รวมไปถึงเครื่องมือ เครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกอย่างทั่วถึง ที่สำคัญให้ทำการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อทุกกิจกรรมไปตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

กรมข้าวร่วมเปิดตัว หน่วยงานตรวจสอบ เอกลักษณ์ข้าวหอม มะลิไทยระดับการส่งออก

นายณัฐฤทธิคดี ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้ง “หน่วยตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุ์กรรมข้าวหอมมะลิไทย” ภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยเป็นหนึ่งในภารกิจหลักในการยกระดับมาตรฐาน และสร้างความน่าเชื่อถือในการส่งออกข้าวไทย ด้วยการนำองค์ความรู้พื้นฐานจากงานวิจัยเกี่ยวกับฐานข้อมูลเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมข้าวไทย (DNA Fingerprint) มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์โดยวางแผนทางและเตรียม

ความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ในการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุ์กรรม (DNA) ข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรส่งออกมูลค่าสูงของไทย

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อว่า การจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุ์กรรมข้าวหอมมะลิไทย” เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมการข้าว และกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชนอื่นๆ อาทิ สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวไทย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร โรงสีและผู้ประกอบการค้าข้าว สามารถเข้าถึงบริการตรวจสอบการปลอมปนพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอที่ทันสมัยและแม่นยำสูง

'ประภัตร'รุดชี้แจงโครงการสานฝันฯ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชทองของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่บ้านก้อ หมู่ 1 ต.เมืองศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป รวมถึงกลุ่มแรงงานในภาคการเกษตรและนอภาคการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้มีเงินทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพ ประกอบอาชีพเกษตรกร

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือการประกอบอาชีพนอก ภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุน กักขาย เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก สร้างธุรกิจใหม่ และต้องไม่เป็นการประกอบอาชีพในลักษณะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือผิดกฎหมาย นายประภัตร กล่าวต่อว่า ทางกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ เนื่องจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจาก

สถานการณ์โควิด-19 สนับสนุนเงินกู้เป็นทุนหมุนเวียน ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับ มีการประกันราคาซื้อขายผลผลิต ให้สามารถสร้างรายได้ระยะสั้น 4-6 เดือน มีผลตอบแทนเพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต โดย ธ.ก.ส.ได้รับการอนุมัติวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ปล่อยกู้เป็นรายบุคคล หนี้เสียสามารถกู้ได้ประกันได้ โดยจะปล่อยกู้สูงสุดรายละ 100,000 บาท/1-3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 และปีที่ 4-5 ดอกเบี้ยตามปกติของธนาคาร



สถานการณ์ยางพารา ปี 2566 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คาดว่าปริมาณผลผลิตยาง โลกลดลงเหลือ 14.310 ล้านตัน เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน โรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยปริมาณการใช้ยาง 15.563 ล้านตัน ขยายตัวขึ้น 5% เกินกว่าปริมาณผลผลิต 1.25 ล้านตัน

ผลผลิตยางของไทย มกราคมที่ผ่านมา ผลผลิตลดลงกว่า 26% คาดว่า มี.ค.-เม.ย. จะมีผลผลิตยาง 177,100 ตัน และ 118,231 ตัน ตามลำดับ โดยปริมาณการส่งออกของไทยปีนี้จะมีประมาณ 4.403 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน แต่จะมีการใช้ยางในประเทศขยายตัว 9.9%

กระนั้นยังมีปัจจัยบวกที่เข้ามาเสริม เช่น ดัชนี PMI ภาคการผลิต



ของจีนแตะระดับ 50.1 บ่งชี้ภาคการผลิตของจีนมีการขยายตัว และการยกเลิกนโยบาย Zero-COVID เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น กระตุ้นความต้องการยางมากขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์โลกจะ

เติบโต 5.33% อุตสาหกรรมถุงมือยางโลกจะเติบโต 6.9% รวมถึงค่าระวางเรือเริ่มกลับสู่สภาวะปกติ มีปริมาณผู้สินค้าเพียงพอ สามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้มากขึ้น ทั้งนี้ IMF คาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวที่ 2.9%

แต่ขณะนี้เทรนด์โลกให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ประเทศผู้นำเข้ายางรายใหญ่ ยุโรป สหรัฐอเมริกา ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยางต้องผลิตมาจากสวนยางที่ถูกกฎหมาย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

กยท.จึงพยายามที่จะส่งเสริมสวนยางไทยให้เข้าสู่ระบบการรับรองป่าไม้ ตั้งแต่กระบวนการปลูกสร้างสวนยาง เก็บเกี่ยว แปรรูป กำหนดเป้าหมายพื้นที่สวนยาง 500,000 ไร่ ในปี 2565 และ 15 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี ปัจจุบัน และได้ผลักดันให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์จากยางพารามาตรฐานสากลผ่านระบบตลาดยางพาราของ กยท. ราคาขายจะสูงกว่าราคาขายทั่วไป 6-10%

ทั้งนี้ กยท. โดยฝ่ายเศรษฐกิจยางทำหน้าที่รวบรวมคำสั่งซื้อไปยังตลาดกลางฯ เพื่อหาผลผลิตยางพรีเมียมที่ผ่านมาตรฐาน ขณะนี้ มีออเดอร์ยางพรีเมียมในระยะ 1-5 ปีแล้ว

การซื้อขายยางพรีเมียมจะช่วยให้เกษตรกรที่ทำสวนยางตามมาตรฐานสากลมีตลาดรองรับสามารถขายยางได้ในราคาสูงกว่ายางทั่วไปและผู้ซื้อจะได้รับยางที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานรับรอง ลดความเสี่ยงของปัญหาในกระบวนการผลิต และเพิ่มคุณภาพของสินค้าที่นำออกไปเป็นวัตถุดิบด้วย.

ส-เล-๓



อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูนเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้เกษตรกรต้นแบบ ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ มีรายได้ต่อเนื่องจากทำเกษตรผสมผสาน ▶ 8



อ่างเก็บน้ำห้วยตาจูนเนื่องมาจากพระราชดำริ วันนี้เกษตรกรต้นแบบ ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ มีรายได้ต่อเนื่องจากทำเกษตรผสมผสาน



เชียงสารคดี

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูน
เนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลสังเขป สำนักงาน กปร. (2 ก.พ. 66) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูนเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2529 เพื่อเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการทำเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเขตอำเภอขุนหาญจังหวัด



ศรีสะเกษ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูน ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2538 สามารถ

ส่งน้ำให้ราษฎรสำหรับอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 13,000 ไร่

และช่วงหน้าแล้ง 11,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลได้แก่ ตำบลกันทรอม ตำบลโนนสูง และตำบลห้วยจันทร์

ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำประเภทกลุ่มบริหาร จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และกลุ่มฯ ฝั่งซ้าย มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 309 คน อาสาสมัครชลประทาน จำนวน 5 คน จากการทำงานเป็นทีมของโครงการชลประทานศรีสะเกษ โดยมีเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบกับกลุ่มผู้ใช้น้ำมีความเข้มแข็งทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ



อันดับ 1 จากการเข้าประกวด และแข่งขันในระดับกรมชลประทานที่มีโครงการชลประทานทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2559 สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการของโครงการชลประทานศรีสะเกษ และกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น นอกจากนี้โครงการชลประทานศรีสะเกษได้มีแผนงานด้านการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆเพื่อสืบสานรักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้านเกษตรกร นายไพโรจน์ มีวงศ์ หมู่ที่ 8 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายเดิมประกอบอาชีพเลี้ยงจวนที่กรุงเทพฯ ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพ่อครัวในโรงแรมรวมระยะเวลา 15 ปี จากนั้นได้ไปทำงานต่อที่ประเทศจีนเป็นเวลา 2 ปี พอมีเงินเก็บ



เป็นทุนในการสร้างบ้าน จึงหวนกลับมาบ้านเพื่อทำการเกษตรเมื่อปี 2554 โดยทำนา ปลูกยางพารา และกล้วยบริเวณคันนา อาศัยน้ำจากกรมห้วย แต่เนื่องจากบริเวณริมห้วยเก็บน้ำไม่อยู่ จึงคิดหาวิธีทำเกษตรใหม่ ในปี 2557 พอมีทุนจึงทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาจากเดิมทำนาทั้งหมดมาเป็นปลูกไม้ผล ประกอบกับเข้าไปศึกษาดูงานจากโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากนั้นในปี 2558 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 นครราชสีมา ส่งไปศึกษาดูงาน ณ เมืองดาวิน ประเทศออสเตรเลีย เกี่ยวกับการปลูกไม้ผลแปลงใหญ่ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในปี 2560 จึงได้เริ่มทำการเกษตรผสมผสาน โดยแบ่งพื้นที่ทั้งหมดที่มีจำนวน 12 ไร่ แบ่งเป็นทำนา 3 ไร่

สระน้ำ 3 ไร่ ไม้ผลทุเรียน 1 ไร่ มะม่วง 3 ไร่ อีก 2 ไร่ปลูกยางนา ไม้มะฮอกกานี และพะยุง นอกจากนี้ยังเลี้ยงโค กระบือ ไก่พื้นบ้าน และเป็ดไซ้ ทำให้มีรายได้ต่อเนื่องจากการทำเกษตรผสมผสานต่อปี ได้แก่ ยางพารา 20,000 บาท การประมง 30,000 บาท โค/กระบือ 30,000 บาท และพืชผักไม้ผล 20,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายจรัสชาติ การณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายปวีตร นวมะรัตน์ เลขาธิการ กปร. และคณะลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวันที่สอง ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาจวนเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รับฟังสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ จากผู้แทนกรมชลประทาน จากนั้นเดินทางไปยังบ้านนายไพโรจน์ มีวงศ์ หมู่ที่ 8 ต.กันทรอม ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

โอกาสนี้องคมนตรีมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต้นแบบ และเยี่ยมชมบูธแสดงผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ที่นำมาจัดแสดง

6 โลกธุรกิจ



ส.อ.ท.เดินเกมรุก

ถกต่างชาติเพิ่มช่องทางการค้าลงทุน

ส.อ.ท.เดินเกมรุก ถกต่างชาติเพิ่มช่องทางการค้าลงทุน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท. ได้ให้การต้อนรับนางออร์นา ซากิว (H.E. Ms. Orna Sagiv) เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกัน โดย ส.อ.ท. ได้รายงานยุทธศาสตร์ของ ส.อ.ท. ที่ให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ผสมผสานการพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐ ผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศอิสราเอลที่เน้นการพัฒนาภาคการเกษตรและเพิ่มผลผลิต

ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการสร้างความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารแห่งอนาคต (Food For The Future) อุตสาหกรรมกรรมการเกษตร และการสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Startup) รวมทั้งการเยือนระหว่างภาคธุรกิจทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการค้าและการลงทุนต่อไป

“อิสราเอลได้ยกตัวอย่างปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความก้าวหน้าด้านการเกษตร คือ การใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มขีดความสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่พืช แม้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มีพื้นที่จำกัดและประชากรประมาณ 9 ล้านคน แต่อิสราเอลมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

ให้ความสำคัญกับการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโต”นายเกรียงไกรกล่าว

นายเกรียงไกรกล่าวว่ นอกจากนี้ ส.อ.ท.ยังต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐลิทัวเนียจำนวน 16 บริษัท นำโดย Gintare Zlatkiene จากบริษัท Autare UAB และคณะฯ เพื่อหารือโอกาสและอุปสรรคทางการค้าและการหารือ มุ่งเน้นในประเด็นเรื่องแนวโน้มการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศภายหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 รวมถึงความเป็นไปได้ในการเปิดตลาดสินค้าในประเทศไทย

โดยมีผู้แทนบริษัทต่างๆ จากลิทัวเนียเข้าร่วม อาทิ บริษัทการพิมพ์บริษัทวัสดุก่อสร้าง บริษัทด้านวิศวกรรมและมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจาก ส.อ.ท. เข้าร่วม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15270

หน้า: 1(บนขวา), 6

Col.Inch: 57.14

Ad Value: 91,424

PRValue (x3): 274,272

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส.อ.ท.เดินเกมรุกถกต่างชาติเพิ่มช่องทางการค้าลงทุน

คลังเดอรั่วสต็อกก่อสร้าง รวมถึงผู้แทนจาก
สภาธุรกิจไทย-ยุโรป

“คณะผู้ประกอบการจากทั่วยุโรป
ตั้งเป้าที่จะขยายสินค้าและบริการใน
ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดย
ผู้แทน ส.อ.ท. ได้แสดงความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพทางการค้าและการลงทุนระหว่าง
สองประเทศ พร้อมผลักดันนโยบาย
ส.อ.ท. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศไทยและทวีปยุโรปต่อไป”
นายเกรียงไกรกล่าว

นอกจากนี้ ส.อ.ท. ยังให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศจากประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมา บังกลาเทศ เนปาล
และศรีลังกา โดยที่ประชุมได้มีการรับฟัง
หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการส่งเสริม
การลงทุนรายประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่แต่ละประเทศต้องการดึงดูด

นักลงทุนจากต่างประเทศเข้าไปลงทุน เช่น
ประเทศบังกลาเทศและศรีลังกา มีความ
โดดเด่นในเรื่องอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องหนัง อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
และยานยนต์ และมีความต้องการให้ต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และ
เทคโนโลยีไฮเทค อุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนมากขึ้น

ขณะที่ประเทศกัมพูชา ได้นำ
เสนอพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ
กว่า 20 เขตเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรม
ที่สนใจ ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมพลังงาน และสำหรับประเทศ
เมียนมา นำเสนอสิทธิประโยชน์ในการ
ลงทุนและอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป
อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด อุตสาหกรรม
ก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภค (ท่าเรือ
สนามบิน) เป็นต้น

โคราชกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น จัดงานสืบสานวัฒนธรรมชนบท

นครราชสีมา : ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่หน้าสนามศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ โดยมี นายศิวเสก สิ้นโทรัมย์ นายอำเภอลำทะเมนชัย พร้อมนายชูโชค ชะออน ประธานสภาวัฒนธรรม อ.ลำทะเมนชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

นายศิวเสก นายอำเภอลำทะเมนชัย เปิดเผยว่า งานบุญกุ่มข้าวใหญ่เป็นประเพณีทำบุญที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนำมาวัดที่ลานนวดข้าวก่อนนำข้าวไปเก็บในยุ้งฉาง จากนั้นเชิญญาติพี่น้องมารวมทำบุญเพื่อร่วมบูชาแม่โพสพ โดยมีมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ โยงค้ายสายลิลิน์รอบกองข้าว ถวายอาหารบิณฑบาต เลี้ยงญาติมิตร พระสงฆ์อนุโมทนาประพรมน้ำพระพุทธมนต์กิจกรรมเป็นการสืบสานประเพณี พิธีสงฆ์ พิธีสูชิวข้าว การแสดงรำบวงสรวงสู่ขวัญข้าว บูชาพระแม่โพสพ การจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานของโรงเรียน ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของดีลำทะเมนชัย และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการประกวดและการแข่งขันนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว, การแข่งขันตำข้าวสีลา, การแข่งขันส้มตำ-ตัดหมี่สีลา การประกวดข้าวคุณภาพ, การประกวดไก่ชนสวยงาม, การโชว์โค-กระบือสวยงามและผลผลิตทางการเกษตร โดยมีเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณมอบเป็นกำลังใจและความภาคภูมิใจให้กับผู้ชนะ

นายสมเกียรติ รอง ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงานประเพณี บุญกุ่มข้าวใหญ่เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการแสดงความรักความสามัคคีของชาวลำทะเมนชัยและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีกิจกรรมร่วมกันหลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวรวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีอนุรักษ์พื้นถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15270

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 15.61

Ad Value: 19,512.50

PRValue (x3): 58,537.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ชี้แจง



ชี้แจง : นายประภัตร โพธสุชน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการ
สานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกฟักทอง
ของเกษตรกรบ้านค้อ หมู่ 1 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11772

Col.Inch: 17.18

Ad Value: 28,347

ภาพข่าว: ข่าวชั้นคนเข้ม: นโยบาย

หน้า: 3(บนขวา)

PRValue (x3): 85,041

คลิป: สีสี่

ข่าวชั้น คนเข้ม



นโยบาย - ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร แลกสนโยบาย
เร่งรัดการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร เน้นการทำงาน การใช้ประโยชน์ปลายทางและ
เพิ่มรายได้จริงให้เกษตรกร ที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

เกษตรวันนี้.....● กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทย ปี 66 คุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำมีไข่ หวังเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมพื้นที่บริเวณอ่าวไทยทั้งหมด แบ่งเป็น บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องได้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงอำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่าง วันที่ 16 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2566 ในบริเวณอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง และเขตต่อเนื่องตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องได้ ถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.....● และบริเวณพื้นที่อ่าวไทย

รูปตัว ก 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2566 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร และระหว่าง วันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในด้านเหนือของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี.....● “เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์” อธิบดีกรมประมง บอกว่า ข้อมูลทางวิชาการพบว่า การประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทย ทำให้พ่อแม่พันธุ์ปลามีความสมบูรณ์เพศและมีการแพร่กระจายของลูกปลาและสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นในพื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการอย่างชัดเจน.....●



นายทะล่าป्ली

หอมแดงอบแห้งพร้อมใช้ ยืดอายุได้นาน 4 เท่าตัว



“จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตหอมแดงคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ที่นิยมอาหารไทย แต่ที่ผ่านมากษัตริกรผู้ปลูกหอมแดงส่วนใหญ่ผลิตและจำหน่ายหัวหอมสดเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้จะประสบปัญหาราคาคต่ำผลผลิตยังเก็บรักษาได้ไม่นาน หัวหอมมักจะผิและเน่า ปี 2561 เราได้เงินสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดมาทำการศึกษาวิจัย

แปรรูปหอมสดเป็นหอมแดงพร้อมใช้ ปรากฏว่าช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้เพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว จากเดิมเก็บรักษาได้นานแค่ 2-3 เดือน เป็น 8-12 เดือน โดยที่กลิ่นสีรสชาติยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนเกษตรกรสามารถทำเองได้”

นางสุนธ์



วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร เผยถึงที่มาของโครงการวิจัยยืดอายุและเพิ่มมูลค่าหอมแดง โดยการนำหอมสดมาล้างทำความสะอาด หั่นให้เป็นชิ้นขนาดเดียวกับที่นำไปใช้ปรุงอาหาร แล้วนำไปแช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ และกรดซิตริก เพื่อเพิ่มความแข็งแรง รักษาโครงสร้างของหอมแดงที่หั่นแล้วให้คงสภาพและหยุดกระบวนการเน่าเสีย ให้คุณภาพเสถียรรสชาติยังคงเดิม...แค่ผ่าน 5 นาที จากนั้นนำขึ้นมาล้างให้สะอาดแล้วนำเข้าเตาอบให้แห้งนาน 6 ชั่วโมง ใส่บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท จะได้หอมแดงที่เก็บได้นานมากกว่าหัวหอมสด 4 เท่าตัว

การใช้งาน เพียงแค่นำมาแช่น้ำอุ่น 1-2 นาที ถ้าแช่น้ำเย็นประมาณ 3 นาที จะได้หอมแดงทั้งพร้อมปรุงอาหารที่ใจชอบ



“แต่ด้วยการเก็บเกี่ยวหอมแดง เกษตรกร มักจะนำต้นหอมแดงมามัดให้เป็นกลุ่มๆ นำมาแขวนตากและจะแต่งทำความสะอาดเป็นจุกก่อนการจำหน่าย ทำให้มีส่วนที่ไม่ใช่ประโยชน์อย่างใบ ราก เปลือก ลูกทิ้งเป็นขยะในปริมาณมากถึงปีละ 4,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10 ของผลผลิต เราจึงได้ทำการวิจัยต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าจากสิ่งเหลือใช้ของหอมแดงด้วย”

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษเผยว่า การนำใบ ราก และเปลือกหอมแดงที่ลูกทิ้งเป็นขยะมาสกัดสารสำคัญและกลั่นน้ำมันหอมระเหย พบว่ามีสารสำคัญหลายชนิด เช่น สารเคอร์ซีติน สารในกลุ่มไกล์โคไซด์ ซัลเฟอร์ และกลุ่มฟลาโวนอย ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงโปรตีน ทำให้คอลลาเจนอยู่ในสภาวะปกติไม่สลายตัว (ลดริ้วรอยตามวัย) สร้างเซลล์ใหม่ได้รวดเร็ว (สมานแผลและลดรอยแผลเป็น) และลดอาการหวัดคัดจมูกได้ด้วย

จากการค้นพบดังกล่าว ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษจึงได้ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิจัยและพัฒนาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดหรือน้ำมันหอมระเหยมาทำเครื่องสำอาง ได้แก่ สบู่ ครีมบำรุงผิวหน้า เจลแต้มสิว โฟมล้างหน้า และเวชภัณฑ์ ได้แก่ สติ๊กเกอร์ แผ่นแปะ และน้ำมันหอมแดงช่วยบรรเทาอาการหวัด

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โทร.0-4581-4581.

ชาติชาย สิริพัฒน์



ศก.ไทยปี 66 ภายใต้อิทธิพลความเสี่ยงโลก จีดีพีวูบ-เงินเฟ้อพุ่ง-ส่งออกหด-ดบ.ขาขึ้น



รายงาน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.ประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ว่าจะขยายตัวได้ 2.7-3.7% (ค่ากลางที่ 3.2%) ลดลงจากเดิมที่เคยประมาณไว้ (พ.ย.65) อยู่ที่ 3.0-4.0% (ค่ากลางที่ 3.5%) มองว่าภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้น

ตัวจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าไทยในปีนี้ คาดว่าจะมีจำนวน 28 ล้านคน สร้างรายรับ 1.31 ล้านล้านบาท ด้านอัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 32.30-33.30 บาท/ดอลลาร์ ภายใต้อิทธิพลของเศรษฐกิจโลกในปีนี้อัตราขยายตัว 2.6% และปริมาณการค้าโลกขยายตัว 2% และราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปีอยู่ในช่วง 80-90 ดอลลาร์/บาร์เรล

นายธนุชา พิษยพันธ์ เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุน

เศรษฐกิจไทยปีนี้ ได้แก่ 1.การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว 2.การขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ 3.การขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 4.การขยายตัวในเกณฑ์ดีของภาคเกษตร โดยในปี 2566 การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ โดยสภาพัฒน์ได้ปรับประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้ขึ้นเป็น 28 ล้านคน จากเดิม 23 ล้านคน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดประเทศของจีน และคาดว่าจะการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นเป็น 6-7 หมื่นบาท/คน/ทริป

ขณะที่การส่งออกไทยในปี 2566 คาดว่าจะหดตัว 1.6% ที่มูลค่า 2.98 แสนล้านดอลลาร์ จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 1% ส่วนการนำเข้าคาดว่าจะหดตัว 2.1% ที่มูลค่า 2.68 แสนล้านดอลลาร์ จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 1.6% ดุลการค้าคาดว่าจะเกินดุล 12.1 พันล้านดอลลาร์ ดุลบัญชีเดินสะพัดคาดว่าจะเกินดุล 8.6 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 1.5% ต่อ GDP อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2.5-3.5%

โดยการส่งออกได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลักที่เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวอย่างชัดเจนมาตั้งแต่ไตรมาส 4/65 ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, อังกฤษ, ญี่ปุ่น และจีนที่ล้วนแต่เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญ ส่งผลให้การส่งออกของไทยหดตัวลงอย่างชัดเจน ตั้งแต่ไตรมาส 4

ทั้งนี้ ไทยจำเป็นต้องจัดทำข้อตกลงในการเปิดเสรีการค้า (FTA) กับประเทศใหม่ๆ ให้มากขึ้น รวมทั้งเร่งเจรจา FTA กับสหภาพยุโรป เพื่อขยายตลาดส่งออกของไทยให้กว้างขวางขึ้น ขณะเดียวกันต้องเร่งปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า โดยฉีกจากการผลิตสินค้าในรูปแบบเดิมๆ มาเป็นการผลิตสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิตสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการทำตลาดส่งออกอย่างเข้มข้นมากขึ้น

นายอนุชา กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในปีนี้อาจจะมีผลกระทบต่อปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เนื่องจากจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาล

และมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้การจัดทำงบประมาณปี 2567 อาจล่าช้าไปจาก 1 ต.ค.66 ดังนั้นจะต้องเร่งดำเนินการในส่วนนี้ หลังจากมีรัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะมาตรการด้านเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งในช่วงปี 2566 ยังเป็นปีที่ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ

นอกจากนี้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐก็เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ฐานะการคลังได้เข้ามาเป็นส่วนในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ขณะเดียวกันต้องรักษาบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ โดยพยายามไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ความรุนแรง หรือเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนและประชาชนทั่วไปด้วย

อย่างไรก็ดีจากที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/65 หดตัว 1.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/65 ซึ่งความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/66 จะออกมาดีดลเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส (QoQ) นั้น นายอนุชา มองว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในระดับที่ดี เพียงแต่มาตรการต่างๆ ที่จะออกมาในช่วงหลังจากนี้คงต้องมาช่วยเร่งเรื่องการส่งออกและการท่องเที่ยว เพื่อให้เศรษฐกิจไทยยังสามารถขยายตัวได้เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส

ส่วนความจำเป็นในการนำงบประมาณมาใช้กับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนั้น มองว่า การกระตุ้นการท่องเที่ยวในปีนี้น่าจะออกมาในรูปแบบของการจัดโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือโปรแกรมทัวร์ให้นำเสนอใจมากกว่า ส่วนการนำงบประมาณลงไปใช้เพื่อการกระตุ้นท่องเที่ยวนั้น อาจจะเป็น priority ในลำดับท้ายๆ

สำหรับปี 2566 ยังคงเป็นปีที่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ซึ่งเราแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ด้วยกัน 8 เรื่องหลักคือ 1.การดูแลและแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้รายย่อย คือต้องเร่งปรับโครงสร้างหนี้ จัดการหนี้นอกระบบ เพื่อเป็นแรงส่งต่อดีมานด์การใช้จ่ายภายในประเทศ และสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในระยะยาว 2.การดูแลการผลิตภาคการเกษตรและรายได้เกษตรกร

โดยปีนี้ปริมาณน้ำมันมีค่อนข้างมาก ดังนั้นคงต้องมีการบริหารจัดการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงฤดูเพาะปลูกของปี 2566-2567 ขณะเดียวกันต้องมีการปรับโครงสร้างของภาคการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยการผลิตมากขึ้น เพื่อลดต้นทุน รวมถึงปรับเปลี่ยนพืชเพาะปลูกที่ให้มูลค่าเพิ่มมากขึ้น และพยายามพึ่งพาการใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี

3.การรักษาแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้า โดยคงต้องมีการช่วยภาคเอกชน ผู้ส่งออกในแง่การอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกให้มากที่สุด รวมทั้งสินค้าหลักของเราที่ผลิตอยู่และยังคงขยายการผลิต คงต้องมีการเร่งให้เกิดการส่งออก มีการขยายตลาดใหม่ๆ และติดตามสถานการณ์เงื่อนไขการค้าโลกด้วย โดยเฉพาะมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็น non trade barriers ในระยะถัดไปโดยเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการคือเร่งปรับโครงสร้างภาคการผลิตของอุตสาหกรรมและเร่งเจรจาขยายตลาดการส่งออกให้มากขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การปรับไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า หรือการนำเอาการลงทุนในแง่ของเทคโนโลยีดิจิทัลเช่น ดาต้าเซ็นเตอร์

4.การสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว เรื่องนี้คงต้องเตรียมการขยายเที่ยวบินให้เพียงพอ รองรับไฟลต์บินเข้าสู่ประเทศไทย รวมทั้งมีการปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้อยู่นานกว่าเดิม และมีการใช้จ่ายต่อหัวที่มากขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศเองด้วย นอกจากนี้ มีมาตรการ LTR VISA ที่ออกมาแล้ว เพื่อดึงดูดคนจะทำงานในประเทศไทยและผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy Pensioner) เข้ามาอยู่ในเมืองไทยให้นานขึ้น

5.การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดยต้องเร่งให้เกิดการลงทุนจริงสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนไปแล้วในช่วงตั้งแต่ปี 2563-2565 เร่งแก้ปัญหาและอุปสรรครวมถึงเรื่องแรงงานในภาคการผลิตด้วย และทำงานเชิงรุก ดึงดูดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจากต่างประเทศเข้ามาตั้งฐานการผลิตใน

ประเทศไทย โดยใช้โอกาสความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

6.การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ คือต้องเร่งเบิกจ่าย และเพิ่มศักยภาพทางการคลัง มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และจัดลำดับความสำคัญสำหรับการใช้จ่าย เพื่อให้ฐานะการคลังอยู่ในระดับที่สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยภายใต้ความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในและนอกประเทศ

7.การติดตาม ฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก 8.การรักษาบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าไปได้ ทั้งในช่วงก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าว ว่า จากรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ถึงเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ที่การเติบโตออกมาต่ำกว่าคาดนั้น เนื่องมาจากภาคการส่งออกที่ออกหดตัว มีผลมาจากปัญหาเรื่องซัพพลายเชนที่ขาดแคลนชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น โดย สภาพัฒน์รายงานตัวเลข GDP ในปี 2565 ของไทย พบว่าขยายตัวได้ 2.6% ต่ำกว่าที่เคยประมาณการไว้เดิมที่ 3.2% ขณะที่จีดีพีในไตรมาส 4/65 ขยายตัวได้เพียง 1.4% มีสาเหตุสำคัญมาจากการหดตัวของภาคการส่งออก จากผลกระทบของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว ขณะที่ปี 2566 มองว่าเศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสฟื้นตัว คาดว่าทั้งปีจะขยายตัวได้ 3.5% มีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ รวมถึงจากฐานที่ต่ำของปี 2565 ตลอดจนแรงสนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศ

โดยขณะนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว เพราะจะส่งผลต่อปริมาณการส่งออก รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกที่เกิดขึ้น รวมถึงปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่แม้จะคลี่คลายลงบ้าง แต่ปัญหายังไม่หมดไป มองว่าภาคการส่งออกของไทย ควรจะต้องเร่งขยายตลาดมากขึ้น และไม่ควรมองข้ามการค้า

ชายแดน และการค้าข้ามแดน

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากกรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินตัวเลขส่งออกในปีนี้จะติดลบร้อยละ 1.6 นั้น มองว่าเป็นการประเมินจากปัจจัยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวลงสะท้อนให้เห็นชัดเจนในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีก่อนที่ภาคการส่งออกไทยติดลบอย่างรุนแรง ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาภาคธุรกิจได้มีการซื้อวัตถุดิบทุนไว้ในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนของปัญหาสงครามรัสเซียและยูเครน ทำให้ช่วงนี้หลายฝ่ายชะลอการสั่งซื้อและรอความชัดเจนของสัญญาณเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ปัจจัยหลักมาจากการปรับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ส่งผลให้แต่ละประเทศทยอยปรับดอกเบี้ยขึ้น และกระทบต่อต้นทุนโดยตรงของภาคการค้า การลงทุน และการผลิตทั่วโลก ส่วนนี้คงต้องรอดูตัวเลขเงินเฟ้อ และการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ว่า จะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด และแม้เศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวลงจากปัจจัยต่างๆข้างต้น แต่ภาคเอกชนยังไม่ได้มีการปรับคาดการณ์ตัวเลขการส่งออกของไทย ที่เคยประเมินไว้ว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 1-2 แต่จะมีการประเมินความชัดเจนอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ก.ร.ครั้งถัดไป เพื่อหาหรือความชัดเจนของตัวเลขเศรษฐกิจ

ทั้งนี้หอการค้ายังมองโอกาสการเติบโตของการส่งออกไทยยังมีอยู่แม้จะไม่มากเหมือนปีก่อน จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลายประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะจีน ตะวันออกกลาง และอาเซียนสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่ยังคงติดตามความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งผู้ประกอบการควรจะมีการทำประกันความเสี่ยงค่าเงินไว้เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราที่ผันผวนในปีนี้นั้น ส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านควรทำการซื้อขายสินค้าด้วยสกุลเงินบาทหรือเงินท้องถิ่น เพราะมีการผันผวนของค่าเงินพอกัน และเป็นการลดต้นทุนจากทำประกันความเสี่ยงจากค่าเงินด้วย

Krungthai COMPASS คาดเศรษฐกิจปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัว 3.4% เติบโตต่อเนื่อง

โดยมีภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญสอดคล้องกับมุมมองของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ที่ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่งขึ้นโดยภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง

หลังจากที่ไทยมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติสะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมและจำนวนเที่ยวบินเฉลี่ยในปี 2565 ที่ฟื้นตัวกลับขึ้นมาอยู่ในระดับสูงกว่า 50% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 และคาดว่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องในปี 2566 อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวยังมีปัจจัยหนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่องหลังจากที่จีนเปิดประเทศ โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวอาจมีแนวโน้มสูงกว่าที่เคยประเมินไว้และคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการบริโภคภาคเอกชน ซึ่งจะ

เป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านต่ำจากแนวโน้มการส่งออกสินค้าที่อาจชะลอตัวกว่าที่เคยประเมินจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลง ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณการส่งออกที่หดตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2565 สอดคล้องกับสภาพัฒน์ซึ่งได้ปรับลดประมาณการส่งออกสินค้าโดยมีแนวโน้มหดตัวที่ 1.6% (จากเดิมที่เคยคาดไว้ว่ามูลค่าการส่งออกจะขยายตัว 1.0% ในการประมาณการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565)

สำหรับเศรษฐกิจไทยปี 2566 สภาพัฒน์ คาดว่าจะขยายตัว ในช่วง 2.7-3.7% (ปรับลดลงจากประมาณการเดิมที่ 3.0-4.0%) ตามแรงส่งของเศรษฐกิจแอฟริกาและแนวโน้มการส่งออกสินค้าที่อาจหดตัวจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงเป็นสำคัญ แต่เศรษฐกิจไทยยังได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ อานิสงส์จากการเปิดประเทศของจีนซึ่งเร็วกว่าที่เคยประเมินไว้ และการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตเร่งขึ้น

ทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนจาก 1.การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจาก

จีนตามการเปิดประเทศที่เร็วกว่าคาด 2.การขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น และการลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวตามกรอบงบลงทุนของรัฐบาล และความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจ 3.การขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวและภาคเกษตร และการฟื้นตัวของแรงงาน 4.การขยายตัวในเกณฑ์ดีของภาคเกษตรตามแนวโน้มผลผลิตที่ขยายตัว